

LỜI TRI ÂN THẦY CÔ CỦA TẬP THỂ LỚP 2B4

Mỗi khi 20/11 đến, trong lòng chúng em lại tràn ngập những cảm xúc khó tả. Thầy cô ơi, những người đã dìu dắt chúng em từ những bước chân đầu đời, chúng em thật biết ơn. Những bài học đầu tiên thầy cô truyền dạy không chỉ đơn thuần là những con chữ, phép tính mà còn là những bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia. Chính tình cảm ấm áp ấy đã trở thành nền tảng vững chắc, giúp chúng em tự tin bước vào cuộc sống. Từ những buổi học đánh vần đầu tiên, những câu hỏi ngây thơ, thầy cô luôn kiên nhẫn hướng dẫn, khơi gợi trong chúng em niềm yêu thích học hỏi, khám phá. Như trong bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
Có một thời, khi trẻ thơ thăm lặng
Đã ghi lòng tạc dạ những bài học đầu”.



Chúng em luôn có những kỷ niệm đẹp về thầy cô? Tháng 11 về, mang theo bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Những đóa hoa tươi thắm, những lời tri ân chân thành như muốn gửi đến thầy cô – những người lái đò tâm huyết, những người đã không quản ngại khó khăn, dìu dắt chúng em đến bến bờ tri thức. Từng bài viết, từng bức tranh trong báo tường của lớp 2B4 đều là những cánh hoa tri ân mà chúng em dành tặng thầy cô – những người luôn nỗ lực hết mình vì học sinh. Qua bài báo tường này, chúng em không chỉ thể hiện sự kính trọng, mà còn bày tỏ niềm tự hào khi được là học trò của những thầy cô tâm huyết. Hy vọng thầy cô sẽ cảm nhận được tình cảm ấy qua từng trang báo.



(Hình ảnh học sinh lớp 2B4 trang trí tranh và thiệp chúc mừng ngày 20/11)



(Hình ảnh học sinh lớp 2B4 trang trí báo tường)

Lớp 2B4

Tri Ân Thầy Cô



SỞ BẢO ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11



Chúng em không chỉ làm báo tường mà còn tích cực tập luyện văn nghệ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.



Một lần nữa chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô, những người đã dành trọn tâm huyết để nuôi dưỡng ước mơ của chúng em. Những kiến thức thầy cô truyền đạt, những bài học cuộc sống thầy cô dạy bảo sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí chúng em. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp cao quý.